

**รายงานข้อมูลจัดสรรอัตราข้าราชการครู
ที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คปร.**

นำเสนอเมื่อ : 22 มี.ค. 2559

ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลจัดสรรอัตราข้าราชการครู ที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คปร.

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๑๑๗๗



ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๖๔๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้รับจัดสรรคืนจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตนำไปจัดสรรให้สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำรายละเอียดข้อมูลเพื่อเสนอ คปร. ประกอบการพิจารณาขอยกเว้นการจัดสรรอัตราคืนให้กับสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน ที่มีสภาพอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ ดังนี้

๑. กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน มีสภาพอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด และตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ ซึ่งยังไม่ได้พิจารณาจัดสรรอัตราให้สถานศึกษาดังกล่าว เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คปร. และได้ส่งคืนอัตราให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้พิจารณาจัดสรรอัตราเท่ากับจำนวนอัตราที่ส่งคืน (ยังมีให้ใช้อัตรา) พร้อมจัดทำบัญชีรายละเอียดแบบบัญชี ๑

๒. กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นำอัตราไปจัดสรรให้กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน มีสภาพอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด และตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คปร. และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบแล้ว ขอให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดเฉพาะสถานศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คปร. ตามแบบบัญชี ๒ (กรณีสถานศึกษาที่จัดสรรตามเงื่อนไข คปร. ไม่ต้องรายงาน)

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล และส่งทางอีเมล plankruks@hotmail.com

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

[ไฟล์1](#)

[ไฟล์2](#)